

Jedox 5.1 นำเสนอมาตรฐานใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ BI แบบบริการตนเอง

ไฟรเวิร์ก, เยอรมนี-28 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Jedox ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ (Business Intelligence: BI) ชั้นนำของยุโรปเปิดตัว Jedox 5.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของโซลูชัน BI ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรมต้องการโซลูชัน BI ที่มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นมากขึ้น และระบบการทำงานอัตโนมัติ Jedox 5.1 จึงถือเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับซอฟต์แวร์ BI แบบบริการตนเอง

Jedox 5.1 ปรับเปลี่ยนโมเดลการทำงานที่ผลักดันโดยข้อมูล จึงถือเป็นการผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวระหว่างเครื่องมือ OLAP แบบดั้งเดิมที่เน้นข้อมูลในเชิงลึกและซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูลสมัยใหม่ที่ใช้งานง่าย โซลูชันใหม่นี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติในการสนับสนุนการวางแผนในระดับสูงและโมเดลการทำงานเชิงรุกของเครื่องมือ OLAP ตลอดทั้งความสามารถของซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ด้วยการใช้พลังของโมเดลที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล ผู้ใช้จึงสามารถสร้างโมเดล OLAP ได้ใหม่ทั้งหมดจากข้อมูลที่มีอยู่ด้วยเพียงแค่การคลิกปุ่ม ซึ่งจะได้โมเดลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์ ทำรายงาน และวางแผนการทำงานได้ในทันที

ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบนั้น Jedox 5.1 จะทำการบันทึกตรรกะของขั้นตอนไว้ในสคริปต์ที่นำเข้า ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดของขั้นตอนเพิ่มเติมได้ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในวันถัดไป “ด้วยการสร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ Jedox 5.1 จึงสามารถสร้างโมเดลที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และสามารถทดสอบโมเดลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งานในปัจจุบันจึงสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า” แมทธิส เครเมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Jedox กล่าว

ช่วยให้การวางแผนขององค์กรทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

Jedox 5.1 ยังช่วยให้การวางแผนขององค์กรทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เวอร์ชันใหม่ถือเป็นการบุกเบิกของโซลูชัน BI ของ

Jedox นี้ ยังช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถกำหนดแผนเชิงมูลค่าและกฎการจำหน่ายเข้าไปในซอฟต์แวร์โดยตรง, การเลือกข้อมูลและออพชั่น และหากจำเป็น ก็ยังสามารถกำหนดโครงสร้างการใช้งานของผู้ใช้ได้ตามกลุ่มผู้ใช้งาน “หนึ่งในผลประโยชน์ที่ได้รับจาก Jedox 5.1 ก็คือช่วยให้คุณจัดสรรต้นทุนได้อย่างเจาะจงมากยิ่งขึ้นและสามารถเปรียบเทียบงบประมาณได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น” เคระเมอร์อธิบาย

นอกจากนี้ Jedox 5.1 ยังนำเสนอฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จากโปรแกรม R ซึ่งเป็นโปรแกรมสถิติที่ได้รับความนิยม ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลสินค้ามาคาดการณ์ สร้างใหม่ไลน์ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ

“เมื่อเร็วๆนี้เราได้รับการโหวตให้เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ BI แบบบริการตนเองจากการสำรวจอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของ BARC BI ด้วย Jedox 5.1 เวอร์ชันใหม่นี้ ถือเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ในเรื่องความเร็ว การใช้งานง่าย และกระบวนการ BI แบบอัตโนมัติ” คริสเตียน ราอุ ซีอีโอของ Jedox กล่าว

เกี่ยวกับ Jedox: <http://www.jedox.com/en/about-jedox/press>

สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

Dr. Joachim Eicher

อีเมล: presse@jedox.com

โทร: +49-761-15147-0

แหล่งข่าว: Jedox AG